

# PHÂN CHI

Đặt 4 bảng Ái Hữu: (Lê Sĩ Ngạc, Đào Trọng Cương, Nguyễn Ngọc Lâm, Trương Thành Khán)	\$425.00
Bưu phí gửi bảng qua Pháp , Canada , Washington DC	\$65.00
Thuê đánh máy thư, tài liệu ,in và bưu phí	\$107.40
Đăng báo Người Việt mừng Đại Thượng Thọ	\$63.00
Phân ưu (dăng báo) 5 AH quá cố (không có quỹ phân ưu)	\$175.00
<b>Cộng:</b>	<b>\$ 836.00</b>

**Quỹ Đại Thượng Thọ còn lại:     \$ 1663.50 - \$ 836.00 = \$ 827.50**

## PHỤ LỤC CỦA LÁ THƯ ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Do theo lời yêu cầu của Ban Phụ Trách LTAHCC nhiệm kỳ năm 2001, qua AH Lý Đãi, trang lưới này được dành riêng cho LTAHCC để đăng các tin tức cần thông báo kịp thời cho các ái hữu và gia đình như hiếu hỷ, triệu tập họp, thay đổi chương trình đại hội, v...v...mà nếu chờ in trong LTAHCC thường kỳ sẽ mất thời gian tính.

Những tin tức được đăng sẽ do Ban phụ trách đương nhiệm của LTAHCC

(gọi tắt là BPTLT), yêu cầu người giữ trang lưới (WM) đưa lên Internet theo địa chỉ sau:

<http://users.rcn.com/buikhnst/LTCCtt/trang1.htm>

Cách thức mở trang sẽ do LTAHCC thông báo cho quý vị nào muốn theo dõi mục này.

BPTLT sẽ kiểm soát tính đích thực của bản tin, sự thích hợp của việc đưa lên Internet, và sự đồng ý của những người được nêu danh tính, hoặc có hình ảnh được phổ biến trên trang lưới. Người WM giữ trang chỉ tình nguyện phụ giúp BPTLT trong việc đưa tin

tức lên Internet, nên không có thẩm quyền và trách nhiệm của BPTLT.

Mọi liên lạc xin quý AH vui lòng tiếp xúc với BPTLT

Trang lưới mới được xây dựng nên sẽ còn nhiều thiếu sót, nhưng mong rằng việc thí nghiệm, nếu kết quả tốt đẹp, sẽ là khởi đầu cho một website riêng của AHCC trong tương lai.

Xin cảm ơn quý AH đã dành thì giờ viếng thăm trang lưới.

Đa tạ

### **Góp ý thêm của Ban Phụ Trách Lá Thư:**

Các AH hoặc đại diện địa phương khi gửi bản tin hoặc hình ảnh đến Ban phụ Trách Lá thư để phổ biến, xin ghi rõ cá nhân hay đại diện địa phương có đồng ý đăng trên trang lưới hay chỉ đăng trên lá thư thôi. Ban Phụ trách chưa sẵn sàng để đăng các bài viết trên trang lưới.